

Đánh thức tiềm năng vùng đất bãi



Anh Trần Khắc Cường, thôn Phú Hà, xã Tân Lễ (Hưng Hà) chăm sóc ngô trên vùng đất bãi.

Huyện Hưng Hà hiện có trên 1.570ha đất bãi bồi ven sông, tập trung trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như chuối, bưởi, cam, táo, ngô và phát triển chăn nuôi. Với lợi thế đất đai màu mỡ, các địa phương đã có nhiều cách làm hiệu quả, khai thác được tiềm năng sẵn có của đất để quy hoạch phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa như: vùng trồng chuối tiêu hồng xã Hồng An, ngô nếp xã Tân Lễ, cà

rốt xã Diệp Nông, cam xã Hòa Tiến, dưa lưới xã Tiến Đức..., từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng đất, làm giàu cho người dân vùng ven sông.

Hơn 10 năm nay, cây chuối tiêu hồng đã bám vùng đất bãi, trở thành cây trồng mũi nhọn làm giàu cho người dân xã Hồng An. Nhờ phù sa của con sông Hồng, 45 hộ dân ở đây đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích cây màu kém hiệu quả sang trồng chuối. Từ đó,

nhiều hộ đã có kinh tế khá, bắt đầu làm giàu. Điển hình như mô hình của anh Trần Đức Triển, thôn Bắc Sơn. Với 8 mẫu đất bãi, anh bố trí trồng 6 mẫu chuối tiêu hồng, diện tích còn lại trồng đàn xen bưởi, diêm, táo và cà chua. Anh Triển cho biết: Cây chuối dễ trồng, phù hợp với thổ nhưỡng đất phù sa, thích nghi với mọi điều kiện của thời tiết, thị trường lại ưa chuộng. Trước khi trồng tôi cũng phải tính toán thời vụ để khi thu

hoạch chuối vào đúng dịp tết Nguyên đán bán được giá cao. Có những thời điểm chuối tiêu hồng bán từ 300.000 - 400.000 đồng/buồng, nhưng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên bây giờ chỉ được từ 100.000 - 200.000 đồng/buồng, tuy nhiên so với những cây trồng khác vẫn lãi hơn nhiều. Từ trồng chuối kết hợp một số loại cây ăn quả khác, mỗi năm tôi thu về hàng trăm triệu đồng.

Xã Hồng An có trên 140ha vùng đất bãi, trong đó gần 80ha tập trung trồng chuối tiêu hồng. Ông Trần Tiến Phúc, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Trước đây người dân chủ yếu trồng màu nhưng giá trị kinh tế không cao. Sau khi tìm tòi, chuyển đổi sang trồng chuối và một số loại cây ăn quả khác đã cho hiệu quả kinh tế cao gấp 2 - 3 lần. Bình quân mỗi năm sản xuất vùng đất bãi chiếm gần 30% giá trị kinh tế của địa phương. Ngoài trồng cây ăn quả, nhiều hộ còn mạnh dạn chuyển hướng xây dựng mô hình chăn nuôi như mô hình nuôi 700 con bò 3B của anh Trần Hoài Nam, thôn Việt Thắng tạo việc làm cho trên 10 lao động với thu nhập 5 - 7 triệu đồng/người/tháng, doanh thu mỗi năm hàng tỷ đồng.

Còn tại vùng đất bãi ven sông Luộc xã Tân Lễ, hàng

trăm hộ dân nơi đây phát triển theo hướng chuyên canh cây ngô. Mỗi năm giá trị sản xuất tại vùng đất bãi chiếm 20% giá trị sản xuất nông nghiệp của xã. Ông Hà Duy Tuy, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Toàn xã có 170ha đất bãi, mỗi năm cho thu nhập trên 100 triệu đồng/ha. Ngoài trồng ngô, toàn xã còn có 21 hộ mạnh dạn đầu tư xây dựng trang trại, gia trại chăn nuôi kết hợp trồng cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay chúng tôi tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để người dân tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất đồng thời liên kết với một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tiêu thụ sản phẩm giúp bà con và đưa giống ngô mới có năng suất cao vào gieo trồng trong vụ tới.

Anh Trần Khắc Cường, thôn Phú Hà, xã Tân Lễ cho biết: Với 3 sào đất bãi, tôi luân canh 4 vụ/năm, trong đó 3 vụ chính trồng ngô, 1 vụ trồng đậu tương, đỗ, lạc... Vì đây là vùng đất tôi xấp xỉ phù hợp với trồng ngô nên mỗi vụ tôi thu từ 15 - 20 triệu đồng/sào, cao gấp 2 - 3 lần trồng cây màu khác. Ngoài ra, tôi tận dụng thân ngô làm thức ăn nuôi 10 con bò. Vụ xuân tôi tiếp tục thuê thêm đất bãi để mở rộng diện tích trồng ngô.

Ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn huyện Hưng Hà cho biết: Để đánh thức tiềm năng vùng đất bãi, hiện nay chúng tôi đang phối hợp với các địa phương chỉ đạo nông dân tăng hệ số sử dụng đất. Đồng thời, hướng dẫn các địa phương lập quy hoạch, lộ trình cụ thể, xác định rõ các loại cây trồng có giá trị cao để tổ chức chỉ đạo sản xuất; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng một số trang trại trồng trọt, chăn nuôi, tận dụng mặt nước có sẵn để nuôi cá lồng, phát triển nguồn lợi thủy sản. Kịp thời có cơ chế hỗ trợ để người dân yên tâm sản xuất. Việc tổ chức tốt hệ thống canh tác nông nghiệp bền vững trên vùng đất bãi sẽ đem lại cho vùng đất này, đất đai được khai thác hiệu quả hơn, người nông dân từ đó cũng nâng động hơn, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp đáp ứng với yêu cầu thị trường, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, chất lượng cuộc sống người dân được nâng cao, góp phần không nhỏ trong xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững.

THANH THUY

Chăm sóc rau màu



Ảnh minh họa

+ Đối với cây rau màu đã trồng ra ruộng:

Tháo cạn nước trong ruộng càng sớm càng tốt. Khi nước rút cần xới xáo nhẹ mặt ruộng và vun gốc.

Kích thích bộ rễ, bộ lá phát triển bằng cách tưới lần supe hòa loãng (lấy 0,2kg lần supe pha cho 10 lít nước để tưới gốc) đồng thời phun các chế phẩm sinh học như KH, PennacP, Siêu Lân... Kết hợp phun thuốc phòng, trừ bệnh như: Validacin, Anvil, Rhidomin... nhằm hạn chế một số bệnh hại như bệnh lở cổ rễ, héo xanh... và kích thích bộ rễ phát triển.

Tiến hành dọn sạch cỏ dại, cắt tỉa thân lá cây bị sâu bệnh, già cỗi nhằm tạo điều kiện cho tán cây được thông thoáng.

Lưu ý: Nên làm khum vòm che bằng lưới đen hoặc nilon cho rau khi trời mưa để thân lá không bị dập nát. Khi trời tạnh ráo thì mở ra và tiến hành chăm sóc như bình thường.

+ Với cây con đang giai đoạn trong bầu:

Cần dùng nilon trắng che mưa cho bầu. Dùng lân pha loãng để tưới cho cây con giúp bộ rễ phát triển khỏe. Sau mưa cần chú ý phun phòng bị bệnh lở cổ rễ cho cây bằng thuốc Validacin.

Sau đó tốt nhất cứ 4 - 5 ngày tưới hoặc phun 1 lần bằng thuốc Validacin (dạng nước của Nhật). Trước khi trồng ra ruộng 1 - 2 ngày nên phun thuốc trừ sâu kết hợp với thuốc Validacin.

Một số lưu ý quản lý nuôi trồng thủy sản mùa mưa, bão



Ảnh minh họa

- Đối với tôm, cá đạt kích cỡ thương phẩm, nên thu hoạch để hạn chế thiệt hại khi có mưa lớn hoặc bão xảy ra.

- Chủ động kiểm tra, tăng cường gia cố, tu sửa bờ ao, cống cấp, thoát nước để hạn chế hư hỏng, sạt lở làm thất thoát tôm, cá. Chuẩn bị giá, lưới, máy phát điện... để có thể sử dụng khi cần thiết.

- Thường xuyên kiểm tra, xử lý các yếu tố môi trường nước ao nuôi bảo đảm các yếu tố môi trường nằm trong giới hạn cho phép.

- Xả bớt nước trên tầng mặt, tiến hành chạy máy quạt nước, sục khí nhằm hạn chế sự phân tầng nước, nhất là đối với những ao nuôi thâm canh có mật độ cao.

- Giảm lượng thức ăn cho tôm, cá từ 20 - 25% so với lượng thức ăn hàng ngày. Bổ sung vitamin C hoặc chế phẩm sinh học vào thức ăn để tăng cường sức đề kháng cho thủy sản nuôi; thường xuyên theo dõi sức khỏe của thủy sản nuôi để có biện pháp xử lý kịp thời.

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÁI BÌNH

Hiệu quả mô hình vỗ béo bò thịt

Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 14/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo xác định: Phát triển đàn trâu, bò thương phẩm có năng suất, chất lượng cao phải dựa trên đầy mạnh ứng dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi và khai thác, phát huy mạnh mẽ các tiềm năng, lợi thế của địa phương, bảo đảm hiệu quả kinh tế, vệ sinh môi trường. Bám sát định hướng đó, Trung tâm Khuyến nông Thái Bình triển khai dự án "Xây dựng mô hình vỗ béo bò thịt" giai đoạn 2020 - 2022 với sự hỗ trợ kinh phí của Trung tâm Khuyến nông quốc gia.

Mục tiêu của dự án là nâng cao năng suất, giá trị trong chăn nuôi bò vỗ béo, gắn với bảo đảm vệ sinh môi trường; từ hiệu quả các hình trình diễn, thông qua các lớp đào tạo, hội thảo tuyên truyền sẽ nhân rộng mô hình ra cộng đồng từ đó nâng cao thu nhập cho người dân. Theo đó, năm 2021, Trung tâm

đã xây dựng mô hình vỗ béo bò thịt với 2 điểm trình diễn tại Đông Hưng, Thái Thụy; quy mô 250 con; 40 hộ tham gia. Trung tâm hỗ trợ 50% tổng lượng thức ăn tinh hỗn hợp, 50% lượng thuốc tẩy ký sinh trùng và gần 50% lượng chế phẩm vi sinh làm đệm lót sinh học xử lý chất thải chăn nuôi với tổng khối lượng 33.750kg thức ăn hỗn hợp, 375 liều thuốc tẩy ký sinh trùng, 46 lít chế phẩm vi sinh; lượng vật tư còn lại người dân đóng góp đối ứng để xây dựng mô hình.

Kỹ sư Trần Văn Trung, chủ nhiệm dự án cho biết: Các hộ tham gia mô hình phải đáp ứng các tiêu chí dự án như: có bò đúng đối tượng để đưa vào vỗ béo; có chuồng trại phù hợp quy mô, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật nuôi bò vỗ béo, chuồng nuôi làm đệm lót sinh học để bảo đảm vệ sinh môi trường, có khả năng đối ứng vật tư theo yêu cầu mô hình; có khả năng tiếp thu và thực hiện quy trình kỹ thuật của mô hình; chưa nhận được hỗ trợ từ bất kỳ nguồn kinh phí nào của ngân sách nhà nước cho cùng một nội dung của mô hình. Để

thực hiện có hiệu quả mô hình, Trung tâm đã tổ chức tập huấn kỹ thuật vỗ béo bò thịt cho 40 hộ tham gia mô hình theo phương pháp lấy người học làm trung tâm, thuyết trình có hình ảnh minh họa, thảo luận nhóm, chú trọng thực hành cầm tay chỉ việc, kết hợp tham quan thực tế các mô hình vỗ béo bò thịt. Ngoài ra, các hộ còn được cấp sổ ghi chép và hướng dẫn cụ thể các nội dung ghi chép sổ sách để tổng hợp, báo cáo cũng như giúp hộ chăn nuôi hạch toán kinh tế. Đàn bò chọn nuôi vỗ béo được kiểm tra sức khỏe, bấm thẻ tai theo dõi, đo trọng lượng, phân loại (bò loại thái, bò thịt), tẩy ký sinh trùng và nuôi thích nghi trước khi vào nuôi vỗ béo.

Năm 2021, gia đình ông Bùi Văn Tuấn, thôn Lương Đống, xã Hà Giang (Đông Hưng) có 20 con bò được lựa chọn để thực hiện mô hình nuôi bò vỗ béo. Không chỉ được hỗ trợ vật tư, ông Tuấn còn được hướng dẫn kỹ thuật chế biến, bảo quản thức ăn và cách vỗ béo bò. Ông Tuấn cho biết: Sau 3 tháng, đàn bò của gia đình phát triển khỏe mạnh và tăng cân hơn. Khi bán,

trung bình mỗi con bò, tôi lãi thêm được 500.000 đồng so với nuôi truyền thống. Nuôi bò vỗ béo thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với nuôi tự nhiên như trước đây.

Gia đình ông Bùi Sỹ Dem, thôn Trường Xuân, xã Thụy Trường (Thái Thụy) tham gia mô hình với 9 con bò thịt giống lai Sind, 3B. Ông Dem cho biết: Đàn bò được nuôi trên nền đệm lót sinh học có sức đề kháng, miễn dịch tốt. Tác động của hệ vi sinh vật có lợi sẽ tiêu diệt hoàn toàn vi sinh vật tiềm ẩn mầm mống gây bệnh, bảo đảm vật nuôi luôn sinh trưởng

khỏe mạnh, đồng đều, duy trì tỷ lệ đàn. Ngoài ra, áp dụng chế phẩm vi sinh làm đệm lót sinh học giúp gia đình xử lý chất thải từ chăn nuôi, môi trường nuôi sạch, không mùi. Sau sử dụng, đệm lót đem ủ thành nguồn phân bón hữu cơ rất tốt cho các loại cây trồng, đặc biệt là cỏ trồng phục vụ nguồn thức ăn xanh cho bò.

Theo đánh giá của Trung tâm Khuyến nông Thái Bình, sau 3 tháng đưa vào vỗ béo, mức tăng trọng bình quân 767,85g/con/ngày (đối với bò loại thái), 874,28g/con/ngày (đối với bò thịt), hiệu quả kinh tế tăng bình quân 22,69% so với



Trung tâm Khuyến nông Thái Bình tham quan, đánh giá mô hình triển khai tại hộ ông Bùi Văn Tuấn, xã Hà Giang (Đông Hưng).

DƯƠNG PHÚC

Bảo đảm an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới

Xác định công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) là một trong những tiêu chí quan trọng, góp phần vào xây dựng nông thôn mới (NTM), cấp ủy, chính quyền xã Dương Phúc (Thái Thụy) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng công an xã quan trọng, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí này.

Đầu năm 2020, xã Dương Phúc được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Thụy Phúc và Thụy Dương. Sau sáp nhập, xã Dương Phúc có 2.993 hộ với hơn 9.300 nhân khẩu và 9 thôn hành chính. Mặc dù trước đó hai xã Thụy Phúc và Thụy Dương đã về đích NTM nhưng sau khi sáp nhập xã Dương Phúc phải

"làm lại từ đầu" để hoàn thành chương trình NTM vào cuối năm nay.

Ông Đoàn Quang Thọ, Phó Chủ tịch UBND xã Dương Phúc cho biết: Trong 19 tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn NTM thì tiêu chí 19.2 "Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và bảo đảm bình yên; không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội được kiểm chế, giảm liên tục so với các năm trước" đặt ra nhiều thách thức đối với địa phương. Tuy nhiên, với những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn xã được giữ vững; tội phạm và tệ nạn xã hội được kiểm chế, giảm so với những năm trước, không xảy ra vụ việc phức tạp, nghiêm

trọng. Đây là điều kiện quan trọng để xã Dương Phúc phấn đấu đến cuối năm 2021 hoàn thành xây dựng NTM.

Để làm được điều này, Công an xã đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, xác định những vấn đề trọng điểm, từ đó tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm ANTT; chủ động xây dựng kế hoạch, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn. Cùng với giải quyết các thủ tục hành chính phục vụ người dân, cán bộ công an xã về từng thôn để tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để

người dân nâng cao cảnh giác, có biện pháp phòng ngừa, phối hợp với lực lượng công an xã ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở.

Đại úy Nguyễn Văn Khánh, Trưởng Công an xã Dương Phúc chia sẻ: Công an xã còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", nhân rộng các mô hình tự quản trên địa bàn. Đến nay, toàn xã có 9 tổ tự quản ANTT, 2 tổ tự quản an toàn giao thông, 1 mô hình không ma túy và tệ nạn xã hội hoạt động hiệu quả.

Ông Đinh Công Danh, Trưởng thôn, tổ trưởng tổ tự quản an toàn giao thông

trên đoạn đường này giảm hẳn, đặc biệt không có tai nạn nghiêm trọng xảy ra. 9 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn xã Dương Phúc không xảy ra các vụ phạm pháp hình sự nghiêm trọng. Công an xã phát hiện và phối hợp bắt giữ 2 vụ đánh bạc; 3 vụ, 7 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng

trái phép chất ma túy; 2 vụ, 2 đối tượng khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản và gian lận trong bán hàng... Đồng chí Trưởng Công an xã cho biết thêm: Các vụ việc đều được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, không để tồn đọng kéo dài. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được

trên đoạn đường này giảm hẳn, đặc biệt không có tai nạn nghiêm trọng xảy ra.

9 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn xã Dương Phúc không xảy ra các vụ phạm pháp hình sự nghiêm trọng. Công an xã phát hiện và phối hợp bắt giữ 2 vụ đánh bạc; 3 vụ, 7 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng

trái phép chất ma túy; 2 vụ, 2 đối tượng khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản và gian lận trong bán hàng... Đồng chí Trưởng Công an xã cho biết thêm: Các vụ việc đều được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, không để tồn đọng kéo dài. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được

địa bàn xã được giữ vững, không xảy ra vụ việc phức tạp, hình thành "điểm nóng" về ANTT. Công an xã quyết tâm bảo đảm tốt ANTT nhằm tạo điều kiện cho địa phương hoàn thành chương trình xây dựng NTM, người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

TẮT ĐẠT



Công an xã Dương Phúc kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại hộ kinh doanh trên địa bàn xã.